

Source : ข่าวหุ้น

60342915

Date : 4 ต.ค. 2560 Page : 9

No :

BGRIM เชื้อนอผลศ.ลุย5โครงการ โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม23.58MW

BGRIM เชื้อนสัญญากับ “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ร่วมลงทุนให้สิทธิขายไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม จำนวน 5 โครงการ ขนาด 23.58 MW คาดเริ่มบิ๊กรายได้เดือน พ.ย. 61 ฟากโบรคการันตี 3 ปี กำไรพุ่ง 31.80%

นางปริยาภา สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้ลงนามเซ็นสัญญาในการร่วมลงทุนให้สิทธิขายไฟฟ้าตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.)

สำหรับโครงการที่ได้ร่วมลงนามในครั้งนี้เบื้องต้นมีจำนวน 5 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 23.58 เมกะวัตต์ (MW) จากที่บริษัทได้รับการจัดสรรจาก อผศ. ทั้งหมดจำนวน 11 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 52.52 MW โดยทั้ง 5 โครงการจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือน มี.ค. 2561 และจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือน พ.ย. 2561 ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวได้ทันที โดยได้

รับอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่ 4.12 บาทต่อหน่วย

โดยโครงการที่ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนให้สิทธิขายไฟฟ้า ทั้ง 5 โครงการ มีดังนี้ 1.BGRIM เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการ อผศ. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 MW ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 2.BGRIM เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการ อผศ.สำนักงานรักษาความปลอดภัย มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 MW ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

3.BGRIM เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการ อผศ. ส่วนงานกิจการโรงงานในอารักขา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 MW ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 4.BGRIM เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการ อผศ.สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3.58 MW ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา และ 5.บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการ อผศ.สำนักงานกิจการ การเกษตรการอุตสาหกรรม และการบริการ กำลังการผลิตติดตั้ง 5 MW ตั้งอยู่ใน

พื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การที่บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนโครงการให้กับ อผศ.ถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของกลุ่มบริษัทในการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบันบริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น 44 โครงการ มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2,482 MW โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้ว 30 โครงการ คิดเป็นขนาดกำลังการผลิต 1,646 MW และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 14 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 836 MW

ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด ประเมินว่า BGRIM จะสามารถมีกำไรปกติเติบโตได้ประมาณ 31.80% ในช่วงปี 2560-2562 ซึ่งถือว่าสูงกว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีอัตราการเติบโตเพียง 7.70% อีกทั้งยังมีข้อได้เปรียบจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการริไฟแนนซ์เงินกู้จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ลดลง

ขณะเดียวกัน การที่บริษัทมีกระแสเงินสดที่มั่นคง และมีเงินที่ได้จากการระดมทุนการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทำให้บริษัทมีความสามารถลงทุนโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติม รวมถึงกระแสเงินสดที่นำมาจ่ายปันผล ดังนั้นจึงยังคงแนะนำ “ถือ” ที่ราคาเป้าหมาย 22.70 บาทต่อหุ้น ■